



รางวัลครูสภา ประจำปี ๒๕๓๔

นายแสวง เอี่ยมองค์

ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา

นายแสวง เอี่ยมองค์ เกิดวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๗๙ ปัจจุบันอายุ ๕๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เริ่มเข้ารับราชการเป็นครูครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในตำแหน่งครูตรีโรงเรียนมัธยมชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารครั้งแรกด้วยการเป็นครูใหญ่โรงเรียนท่าสายวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และเป็นผู้อำนวยการสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรีอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย เป็นผู้มีความคิดและอุดมการณ์ในการทำงาน โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ สุจริต ทำตนเป็นคนไม่มีปมให้สะอึกได้ โปร่งใส เปิดเผยพยายามพัฒนาโรงเรียนพรหมานุสรณ์ ให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพดี ความรู้เพียงพอ เปี่ยมคุณธรรม

ความสามารถในด้านการบริหารงาน ได้ดำเนินการกระจายงานและกระจายอำนาจไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ปฏิบัติตามสายงานบังคับบัญชา โดยให้ความสำคัญกับฝ่ายปฏิบัติ ให้การสนับสนุนให้ได้ดำเนินการในโครงการที่เป็นประโยชน์ และมีการติดตามประเมินผลงานตามสายงานบังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ดำเนินการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน และพัฒนางานวิชาการภายในโรงเรียน โดยให้จัดตั้งเป็นศูนย์วิชาการให้ครบทุกหมวดวิชา พยายามเน้นการพัฒนาคนซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนางาน พยายามพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์ต่าง ๆ เช่น ศูนย์แนะแนวจังหวัด ศูนย์โสตทัศนูปกรณ์ของจังหวัด ศูนย์พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษและศูนย์คอมพิวเตอร์ของจังหวัด

เป็นผู้มีความสัมพันธ์เป็นอันดีแก่ชุมชน มีความสามารถในการดึงชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของโรงเรียน ด้วยการพยายามปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนในด้านอาคารสถานที่ให้สะอาด พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพดีควบคู่กับความมีคุณธรรม จนโรงเรียนพรหมานุสรณ์ได้รับการยอมรับ เลื่อมใสและศรัทธา จากชุมชนเป็นอย่างดี ทำให้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านการก่อสร้างอาคารของโรงเรียน การปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน การริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิ กองทุนช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่เด็กและพัฒนาครู ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการศึกษา เป็นจำนวนเงินถึง ๒๐ ล้านบาท

ผลจากการได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนและการบริหารงานอย่างเอาใจใส่และทุ่มเทให้กับงานอย่างจริงจังทำให้โรงเรียนพรหมานุสรณ์มีชื่อเสียงด้านการบริหารการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในแต่ละปีจะมีโรงเรียนต่าง ๆ มาขอศึกษาและดูงานปีละประมาณ ๘๐ คนะ นอกจากนี้ยังเป็นผลทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๔ และ ๒๕๒๘ นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทานนักเรียนดีเด่น และรางวัลชนะเลิศ ในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับชาติ

นายแสวง เอี่ยมองค์ เป็นครูมาโดยตลอด พยายามปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ศิษย์ เพื่อให้ทุกคนเป็นคนที่
มีคุณภาพ เป็นผู้บริหารที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตั้งใจปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม จากผลงานที่
เห็นถึงความสำเร็จในด้านการเป็นผู้บริหาร จึงนับได้ว่าเป็นผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้ได้รับ
รางวัลครูสภา ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๓๔

ที่มาข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (๒๕๓๘). **ครูดีครูสภา ประจำปี ๒๕๓๔-๒๕๓๗**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, หน้า ๒๙-๓๑.